



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
คล่องตัว รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาต และการอนุมัติ ในเรื่องเกี่ยวกับ
การให้บริการประชาชนโดยตรง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ และมติที่ประชุมของคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอน
การปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ
สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงมอบอำนาจให้ นายศรายุทธ บัวรัตน์ ตำแหน่ง รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ปฏิบัติราชการแทน นายบุญไทย แสนกระจ่าย ตำแหน่ง นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ในการสั่งการอนุญาตและอนุมัติ ตามบัญชีการมอบอำนาจแนบท้ายคำสั่งนี้ในการนี้
เมื่อรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้ปฏิบัติราชการแทนตามที่ได้รับมอบอำนาจตามคำสั่งนี้ไปแล้วให้ทำ
บัญชีสรุ่ยย่อเรื่องเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงให้ทราบทุกสามสิบวัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายบุญไทย แสนกระจ่าย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

บัญชีรายละเอียดการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงปฏิบัติราชการแทน
แนบท้ายคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ ๘19๓ /๒๕๖๑ ลงวันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ที่	อำนาจที่มอบให้ ปฏิบัติราชการแทน	มอบโดยอาศัยอำนาจตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ	ลักษณะงานที่มอบให้ ปฏิบัติราชการแทน	หมายเหตุ
๑	การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค	พ.ร.บ.สภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖	อำนาจในการสนับสนุน น้ำอุปโภค-บริโภค	สำนักปลัด อบต.
๒	การช่วยเหลือด้านสาธารณสุข	พ.ร.บ.สภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖	อำนาจในการช่วยเหลือ และบรรเทาสาธารณสุข	สำนักปลัด อบต.
๓	การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์	พ.ร.บ.สภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖	อำนาจในการอนุมัติหรือ ให้ความเห็นชอบ ดำเนินการรับเรื่องราว ร้องทุกข์	สำนักปลัด อบต.
๔	การแจ้งเดือนให้มาชำระภาษี	พ.ร.บ.สภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖	อำนาจในการแจ้งเดือน ให้มาชำระภาษีโรงเรียน และที่ดินภาษีบำรุง ท้องที่ ภาษีป้าย	กองคลัง
๕	การแจ้งเดือนให้มาชำระ ค่าบริการจัดเก็บขยะ	พ.ร.บ.สภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖	อำนาจในการแจ้งเดือน ให้มาชำระค่าบริการ จัดเก็บขยะ	กองคลัง